



Kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có DHVP góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật đảng

✦ **Nguyễn Chí Lược***

UBKT Thành ủy Hà Nội xác định việc chủ động, quyết liệt thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm của Ngành là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm nhằm ngăn ngừa vi phạm xảy ra từ lúc mới manh nha, không để vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn, vi phạm ít nghiêm trọng trở thành vi phạm nghiêm trọng, kéo dài; góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, UBKT Thành ủy Hà Nội tiến hành kiểm tra 69 tổ chức đảng (bằng 268% so với nhiệm kỳ trước) và 233 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (bằng 207,21% so với nhiệm kỳ trước), trong đó có 5 đồng chí Thành ủy viên và 54 trường hợp là cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý (UBKT các cấp trong toàn Đảng bộ Thành phố kiểm tra 504 tổ chức đảng và 1.624 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; qua kiểm tra kết luận 328 tổ chức đảng (chiếm 65%) và 1.271 đảng viên (chiếm 78,26%) có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 29 tổ chức đảng và 734 đảng viên). Nổi bật là: Năm

2017, UBKT Thành ủy đã tiến hành 03 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Quận ủy Hà Đông, Hoàng Mai; Huyện ủy Thanh Trì và các đảng viên có liên quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn liên quan đến các dự án của Doanh nghiệp Xí nghiệp xây dựng tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên. Các vi phạm của Chủ đầu tư tại các dự án: Tự ý điều chỉnh quy hoạch, thay đổi thiết kế; xây dựng nhà ở để bán nhưng chưa được cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; chưa nộp nghĩa vụ tài chính về đất với Nhà nước. Qua kiểm tra đã kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy: Giao Công an Thành phố tập trung tiến hành điều tra

làm rõ các vi phạm pháp luật về đất đai, thuế, quy hoạch, đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản để xử lý nghiêm các chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật tại các Dự án: HH1, HH2, HH3, HH4, VP3, VP5, VP6, dự án tại ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng Mai và dự án Đại Thanh, Thanh Trì; Ban cán sự Đảng UBND Thành phố chỉ đạo UBND Thành phố xem xét chỉ đạo thu bổ sung tiền sử dụng đất xây dựng công trình tăng thêm đối với Dự án CT5, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì khoảng 50 tỷ đồng; chỉ đạo các sở, ban, ngành xác định cụ thể nghĩa vụ tài chính về đất đai của các Dự án: HH1, HH2, HH3, HH4, VP3, VP5, VP6 để thu hồi về ngân sách Nhà nước; kiên quyết xử lý dứt điểm những dự án vi

* Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Thành ủy Hà Nội

phạm nghiêm trọng pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, kinh doanh bất động sản, không được “hợp thức” để lập lại kỷ cương về trật tự xây dựng trên địa bàn Thủ đô.

Một số nội dung mới trong nhiệm kỳ qua là UBKT Thành ủy kiểm tra liên quan đến trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và việc kê khai tài sản, thu nhập. Năm 2016, qua kiểm tra, kết luận đồng chí Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mê Linh có biểu hiện thiếu lòng tin vào Đảng, thể hiện sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kê khai tài sản, thu nhập không đầy đủ; tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Năm 2017, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên trong việc chấp hành quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chế độ hôn nhân một vợ một chồng; việc kê khai tài sản, thu nhập; sử dụng văn bằng chứng chỉ; qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Trong lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ: Năm 2019, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thất; đồng chí Thành ủy viên, Bí

thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Oai và một số đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Thanh Oai (năm 2018). Bên cạnh việc xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm, đã đề xuất, kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủy đề nghị ban thường vụ các quận, huyện, thị ủy rà soát nguồn nhân sự đại hội đảng bộ xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 nhất là những nơi có cán bộ chủ chốt bị kỷ luật. Qua kiểm tra, UBKT Thành ủy đã yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Oai, Thạch Thất rà soát văn bằng, chứng chỉ, tiêu chuẩn của cán bộ chủ chốt trên địa bàn.

Năm 2019, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Phúc Thọ; đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện; đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các gói thầu Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật và tư vấn giám sát thuộc các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện, trong đó có gói thầu vi phạm pháp luật. Kết luận kiểm tra đã yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Phúc

Thọ kiểm điểm rút kinh nghiệm và thi hành kỷ luật 3 đảng viên trên; chỉ đạo tổ chức đảng cấp dưới thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 02 tổ chức đảng và 22 đảng viên có liên quan.

Năm 2020, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hà Đông và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý các khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND quận Hà Đông về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chức trách, nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng đối với dự án Tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemex, tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông do Công ty Cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemex là chủ đầu tư. Sau kiểm tra đã tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thi hành kỷ luật đồng chí Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hà Đông bằng hình thức cảnh cáo; thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý các khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội theo quy định.

Ngoài ra, UBKT Thành ủy phối hợp tham gia với UBKT Trung ương kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tại Đảng bộ huyện Ba Vì. Qua kiểm tra, tổng số đảng viên vi phạm phải kiểm điểm trách nhiệm và xem xét xử lý



là 52 đồng chí (thi hành kỷ luật 23 đồng chí: UBKT Trung ương quyết định đối với 3; UBKT Thành ủy quyết định 5; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện quyết định 4; UBKT Huyện ủy quyết định 11 trường hợp).

Công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được UBKT Thành ủy Hà Nội thực hiện một cách tập trung, bài bản; luôn chủ động từ khảo sát, nắm bắt thông tin, lựa chọn nội dung và đối tượng để kiểm tra. Các cuộc kiểm tra ngày càng nâng cao chất lượng, bảo đảm đúng quy trình, quy định của Trung ương; công tác thẩm tra, xác minh được coi trọng. Hầu hết các cuộc kiểm tra đều được tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, bức xúc như: Lĩnh vực đất đai, tài chính, dự án đầu tư, cải cách hành chính, công tác cán bộ...; kết luận kiểm tra bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch; đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm chưa đến mức kỷ luật đã yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trước ban thường vụ cấp ủy, những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật đều được tiến hành quy trình thi hành kỷ luật theo quy định; từ đó đã có tác dụng giáo dục cán bộ, đảng viên giữ gìn kỷ luật, kỷ cương và sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, góp phần ngăn

chặn đây lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

UBKT Thành ủy Hà Nội đã phát hiện dấu hiệu vi phạm thông qua nguồn thông tin trong nội bộ tổ chức đảng, qua sinh hoạt phê bình và tự phê bình trong chi bộ, cấp ủy; thông qua các báo cáo sơ kết, tổng kết định kỳ trong Đảng, qua giao ban tháng, quý; qua giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề trong việc chấp hành chi thị, nghị quyết của Đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên; qua kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng; qua nguồn đơn tố cáo giấu tên, mạo tên, nhưng có những nội dung cụ thể; qua báo cáo thường xuyên của cán bộ, chuyên viên được phân công theo dõi, giám sát địa bàn, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Thành phố đã phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới hoặc đảng viên để tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Đối với đảng viên: Nguồn thông tin chủ yếu để phát hiện dấu hiệu vi phạm là đơn khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của đảng viên và quần chúng. Đối với tổ chức đảng: Nguồn thông tin chủ yếu để phát hiện dấu hiệu vi phạm là qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra của các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các

tổ chức chính trị - xã hội. Qua nguồn thông tin dấu hiệu vi phạm phát hiện được kết hợp với việc nắm tình hình sơ bộ, đối chiếu với Điều lệ Đảng, các quy định của pháp luật... UBKT Thành ủy Hà Nội đã phân tích, so sánh, đối chiếu, phân loại, sàng lọc, thanh lọc, nhận biết, chất lọc, lựa chọn thông tin, tài liệu xác định tính chính xác nội dung dấu hiệu vi phạm. Sau khi xác định chính xác dấu hiệu vi phạm, UBKT Thành ủy Hà Nội đã lựa chọn, quyết định đối tượng, nội dung để kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Quá trình tổ chức triển khai thực hiện, UBKT Thành ủy Hà Nội xác định thẩm tra, xác minh là một trong những khâu quan trọng nhất để làm rõ tổ chức đảng, đảng viên có hay không có vi phạm; nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân của vi phạm để xem xét, kết luận, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền kết luận, xử lý đối với đối tượng kiểm tra. Từ kinh nghiệm thực tiễn, UBKT Thành ủy Hà Nội nhận thấy, bên cạnh một số đối tượng kiểm tra tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm và quyết tâm sửa chữa, khắc phục, phần đầu vuron lên, thì không ít đối tượng kiểm tra còn thiếu trung thực, chưa tự giác tự phê bình, không tự nhận khuyết điểm, vi phạm, chưa tự nhận hình thức kỷ luật hoặc tự nhận hình thức kỷ luật không tương xứng với tính chất, mức độ vi

phạm. Vì thế, bên cạnh việc dựa vào tổ chức đảng và phát huy tính tự giác tự phê bình, phê bình của đảng viên, UBKT Thành ủy Hà Nội luôn coi trọng việc phát huy vai trò xây dựng Đảng của quần chúng nhân dân, kết hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc kiểm tra. Coi thẩm tra, xác minh cũng là quá trình cảm hoá, thuyết phục, giáo dục của chủ thể kiểm tra đối với đối tượng kiểm tra, giúp đối tượng kiểm tra chuyển biến về nhận thức và hành động; chuyển từ nhận thức chưa đúng sang nhận thức đúng, từ thiếu tự giác sang tự giác; thấy rõ thiếu sót, khuyết điểm hoặc vi phạm của mình.

Qua thực tiễn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Ngành trong thời gian qua, UBKT Thành ủy Hà Nội rút ra bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm như sau:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Xác định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm góp phần chủ động phòng ngừa, giáo dục, răn đe, ngăn chặn vi phạm của đảng viên được kiểm tra và cả những đảng viên chưa được kiểm

tra; góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Thứ hai, quá trình thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm cần đảm bảo các quy trình cơ bản về nghiệp vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; phải tuân thủ nguyên tắc, thủ tục, quy định và bảo đảm dân chủ; chú trọng cảm hoá, thuyết phục, động viên đối tượng được kiểm tra; bình tĩnh, thẳng thắn, công tâm, khách quan; đặc biệt việc tránh và khắc phục khuynh hướng nể nang, e dè, thiếu ý chí đấu tranh trong thực hiện nhiệm vụ. Tập trung kiểm tra những nơi có vấn đề phức tạp, điểm nóng, những địa bàn dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; những biểu hiện suy thoái được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; những vấn đề gây bức xúc trong xã hội.

Thứ ba, chủ động nắm tình hình, dự báo tình hình, nâng cao chất lượng công tác giám sát chuyên đề để giúp cho tổ chức đảng, đảng viên kịp thời chấn chỉnh, khắc phục sửa chữa khuyết điểm, vi phạm, không để khuyết điểm kéo dài trở thành vi phạm, vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn, vi phạm của một người trở thành vi phạm của tập thể. Việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm phải nghiêm minh, kịp thời, có tinh thần nhân văn sâu sắc.

Thứ tư, nâng cao nhận thức, bản lĩnh, tính chiến đấu, tính chủ động, nhạy bén của cán bộ kiểm tra, thành viên ủy ban kiểm tra và UBKT trong công tác chỉ đạo, tổ chức nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm, đề xuất việc xác định và quyết định kiểm tra sát, đúng và trúng.

Thứ năm, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới để hỗ trợ, giúp đỡ UBKT cấp dưới, nhất là nơi gặp khó khăn, vướng mắc, trở ngại, chưa thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm này. Nâng cao chất lượng phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị, trong đó có việc phối hợp thực hiện tốt công tác nắm tình hình, thông tin, trao đổi, cung cấp hồ sơ, tài liệu, đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức đảng và đảng viên để phục vụ tốt công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Thứ sáu, định kỳ sơ kết, rút kinh nghiệm, tổ chức hội nghị, hội thảo trao đổi, tọa đàm bằng nhiều hình thức thiết thực, phong phú, rút kinh nghiệm thực hiện công tác nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm để rút kinh nghiệm và đề ra chủ trương, biện pháp, hình thức thực hiện có chất lượng, hiệu quả hơn công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. □